

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

สมาชิกที่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์	ประธานสภาเทศบาลฯ	ณรงค์ วงศ์ศักดิ์	
๒	นายหนูเล็ก กวดนอก	รองประธานสภาเทศบาลฯ	หนูเล็ก กวดนอก	
๓	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ชิต แซ่มซ้อย	
๔	นายดัด เกษนอก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ดัด เกษนอก	
๕	นางนิตยา หลินศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	นิตยา หลินศรี	
๖	นางสาวปาริฉัตร โปรยโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ปาริฉัตร โปรยโคกสูง	
๗	นางพิกุล เรือนไทย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พิกุล เรือนไทย	
๘	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมพร อุ่นใจ	
๙	นางสาวสุภัสสร ศรีเมืองคุณ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สุภัสสร ศรีเมืองคุณ	
๑๐	นายพรมมา โพธิ์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พรมมา โพธิ์ศรี	
๑๑	นายสุรศักดิ์ พลพิศาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สุรศักดิ์ พลพิศาล	
๑๒	นางปราณี จุ่มไชย	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	ปราณี จุ่มไชย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ คำประพันธ์	นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	ยงยุทธ คำประพันธ์	
๒	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๓	นายบัณฑิต ศรีกากุล	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	บัณฑิต ศรีกากุล	
๔	นางกุสุมา ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	กุสุมา ภูลังกา	
๕	นายไหม ไวก้าวศุณย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง	ไหม ไวก้าวศุณย์	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๖	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุรียา หาญจิตร	
๗	นางปวีรศา บุญประสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปวีรศา บุญประสิทธิ์	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณี สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	พรรณี สุริยะ	
๑๐	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุขรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	แววดาว อาพัฒน์นอก	
๑๑	นายรังสรรค์ ใจชื่น	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	รังสรรค์ ใจชื่น	
๑๒	นายอภิเดช นาอุดม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	อภิเดช นาอุดม	
๑๓	นางสาวพิมพ์ใจ หล่ำมี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	พิมพ์ใจ หล่ำมี	
๑๔	นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	
๑๕	นางสาวประนอม รัตนศาลาแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประนอม รัตนศาลาแสง	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น

ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งหมด ๑๒ ท่าน วันนี้มาประชุม ๑๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้มีพนักงานเทศบาล(ย้าย) มาใหม่ ผมจึงขอแจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลให้ได้รับทราบ ในโอกาสนี้ขอเชิญเจ้าตัวได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาลครับ

นางสาวพิมพ์ใจ หล่ำมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิมพ์ใจ หล่ำมี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น แต่เป็นคนบึงพะไลคะ มีบ้านอยู่ที่บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง ค่ะ ขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลก็ยินดีต้อนรับนักวิชาการตรวจสอบภายในครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว

๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับ ผมสุรียา หาญจิตร ปลัดเทศบาล บึงสำโรงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ การรับรองการประชุม เฉพาะสมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ การที่ผมดูรายงานการประชุมที่ผ่านมา เรื่องการจ่ายเงินสะสม ข้อความที่ผมเห็นผิดเยอะเลยครับ ถ้าไปดูในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ อยู่ที่หน้า ๑๖ ซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องจากหน้า ๑๕ ตรงผู้อำนวยการกองช่างเป็นคนพูด บรรทัดสุดท้ายเลยครับ ข้อความว่า “SD ๓P ๑๐๐A ๑๘ ช่องพร้อมลูก ๑๔ ลูก” ข้อความตรงนี้ไม่สมบูรณ์ครับ ลูกหมายความว่าลูกอะไร เห็นหรือไม่ครับ คำว่าลูกหมายถึงลูกเซอร์กิตครับ ขอให้เพิ่มเป็นคำว่า “ลูกเซอร์กิต” เข้าไป เป็นข้อความว่า “พร้อมลูกเซอร์กิต จำนวน ๑๔ ลูก” ครับ หน้าต่อมาบรรทัดที่ ๕ เหมือนกันครับพร้อมลูกเหมือนกันครับ พร้อมลูก ๑๔ ลูก หน้า ๑๖ ครับขอแก้ไขข้อความที่ว่า “พร้อมลูกเซอร์กิต ๑๔ ลูก” ทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะปัดพูดหรือท่านประธานพูดก็เหมือนกันนะครับ ข้อความที่ว่า “พร้อมลูก ๑๔ ลูก” ผมจึงขอแก้ไขเป็น “พร้อมลูกเซอร์กิต ๑๔ ลูก” ทั้งหมดครับ ขอให้ทุกท่านแก้ไขไปด้วยนะครับ แล้วก็หน้า ๒๒ ครับ ตรงที่ปลัดพูด ข้อความไม่ใช่แบบนี้ครับ ข้อความที่เขียนว่า “เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสุรียา หาญจิตร” ผมไม่ได้พูดคำนี้ ผมก็พูดข้อไปเลย อันที่สอง “เมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกสอบถามเข้ามา” ผมก็ไม่ได้พูด ผมแค่ใช้คำว่า “อภิปราย” “ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะที่เราเสนออยู่ดีแล้วนั้นเป็นไปตามลายลักษณ์อักษร เพราะออกจากประธานสภาแล้วจากการประชุมอย่างน้อย ๕ วัน” อ่านแล้วได้ใจความว่าอย่างไรครับ มันไม่ได้ใจความเห็นใหม่ครับ เป็นการตัดทอนข้อความ หลายจุดครับตรงนี้ครับ ผมว่าครั้งนี้สภาเทศบาลควรจะเอากลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากว่าผิดเยอะ เอามาเสนอครั้งหน้าจะดีกว่าครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านเลขานุการก็ได้ตรวจการบันทึก บางสิ่งบางอย่างที่ท่านพูดไปอาจจะมีการผิดพลาดในการปฏิบัติให้ถูกต้องครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

คือการที่ผมลุกขึ้นมาอภิปราย วันนั้นผมชี้แจงข้อบังคับมีข้อไหนระเบียบเป็นอย่างไร ก็มีสมาชิกบอกว่าให้ตัดทอนตรงนั้นให้ตัดทอนตรงนี้ ตัดงบประมาณลงไป ตัดวิธีการทำงานซึ่งผมก็อธิบายให้ฟังว่าในระเบียบนี้ การยื่นญัตติต้องยื่นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันประชุมสภาเทศบาล อย่างน้อย ๕ วัน แล้วท่านก็มาดูหน้า ๒๓ “เรียนท่านประธานที่กระผมพูดมันต้องยื่นญัตติต่อประธานสภา บางโครงการต้องยื่นก่อน ๕ วัน มันไม่ถูกครับทุกโครงการทุกญัตติ ต้องยื่นก่อน ๕ วันอยู่แล้ว นี่เป็นการตัดทอนคำพูด การอธิบายระเบียบกฎหมายเป็นการขยายความให้สภาและผู้บริหารได้เข้าใจ เพื่อการพิจารณาที่ถูกต้อง แต่ต้องถูกตัดข้อความที่สำคัญออกไป ผมจึงอยากให้เอากลับไปทบทวนทั้งหมด ไปถอดเทปการประชุมให้ตีครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ท่านปลัดท่านได้ตรวจสอบก็พบความบกพร่องหลายจุด ดังนั้นการรับรองในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ผมขอให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไปครับ

ที่ประชุม

-เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๕.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลบึงสำโรงของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญท่านที่เกี่ยวข้องครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ผมนายยงยุทธ คำประพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
๒. เพื่อรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เทศบาลตำบลบึงสำโรงและประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระผมและคณะผู้บริหารได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริหารงาน ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดในหลายๆด้าน ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาดำเนินการจนประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด ในโอกาสนี้ กระผมขอรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำแนกเป็นรายแผนงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้วนั้น รายงานมีทั้งหมด ๓๖ หน้า ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน ขอสรุปสาระสำคัญที่จำเป็นที่ต้องรายงาน โดยงบประมาณการจ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ตามแผนงานทั้งหมดนี้ก็ได้ส่งเอกสารให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจรรยาบรรณผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลบึงสำโรงของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลบึงสำโรงของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุมรับทราบนะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

๕.๒ ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

๕.๒ นะครับญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เชิญผู้เกี่ยวข้องครับ

น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่านและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวประนอม รัตนศาลาแสง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้แจ้งที่ประชุมสภาทราบ เรื่องการประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ค่ะ

การแก้ไขครั้งนี้เป็นการแก้ไขที่เป็นอำนาจของผู้บริหารในการแก้ไขเพิ่มเติม โดยขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๓๕ แก้ไขข้อความตรงตัวชี้วัด (KPI) และข้อความผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงการฯ ค่ะ จึงได้มีการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อให้มีข้อความที่ถูกต้อง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงการฯ ค่ะ โดยข้อความเดิมตัวชี้วัด(KPI) คือ “ถนนที่ได้มาตรฐานและการสัญจรได้สะดวกปลอดภัยต่อชีวิต” แก้ไขเป็น “เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง แก้ไขปัญหาเวลาที่ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด ” และข้อความตรงผลที่คาดว่าจะได้รับ “ประชาชนได้ถนนที่ได้มาตรฐานและการสัญจรได้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น” แก้ไขเป็น “มีถังกักเก็บน้ำไว้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง แก้ไขปัญหาเวลาที่ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด” จึงแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุมสภา

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๖

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเสนอให้พิจารณา

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบก็เสร็จสิ้นไปนะครับ เพื่อการไม่เสียเวลา ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอให้พิจารณา มีท่านใดเสนอเรื่องพิจารณาใหม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านนายกมนตรีครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรี ในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในฐานะผู้บริหารขออนุญาตใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ เสนอญัตติด้วยวาจา ด้วยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เส้นทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนเพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ลำห้วยต่างๆ และเตรียมป้องกันสถานการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่สามารถที่จะเสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสภาเทศบาลได้ทัน เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการนั้น จำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลที่มีอยู่ และจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนฯ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนออนุมัติสภาของจ่ายเงินสะสม ระยะนี้ผมก็ได้มอบหมายให้กองช่าง ให้ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางต่างๆ เพื่อการบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บึงสำโรงให้ครบถ้วนตามเม็ดเงินงบประมาณที่คาดว่าจะจ่ายได้ตามระเบียบใหม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กำหนดขึ้น หลายโครงการซึ่งไม่ได้กำหนดในแผนฯ เนื่องจากประสบภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เสียหายบางส่วน จำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิมเป็นบางเส้นทางจึงมิได้ทำตามกำหนดตามแผนงานที่ผ่านมา จำเป็นจะต้องจัดทำแผนฯ ให้คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ประกาศใช้แผนฯ แล้วก็จะเสนอต่อสภาในการประชุมคราวต่อไป จึงขอเสนอญัตติด้วยวาจาขออนุญาตท่านประธานสภาได้อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาการขอขยายระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจะได้มีการนัดประชุมในครั้งที่ ๒ ตามระเบียบการขยายระยะเวลาต่อไปเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เน้นครับแถลงในการที่จะจ่ายเงินสะสม แต่เอกสารทำไม่ทันการประชุมสภาครั้งนี้ ท่านก็เลยจะขอขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๑๕ วันนับจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือว่าท่านปลัดมีแนวคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ เชิญครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สุรียา หาญจิตร ปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนำเสนอ ผมว่า ยังไม่เห็นเอกสาร คำถามแรกคือตอนนี้เอกสารทางกองช่างพร้อมหรือยัง คำถามที่สอง จะทำแผนฯ ทันหรือไม่ ในการเรียกประชุม เพราะว่ามีเงื่อนไขของเวลา คือเราจะต้องยื่นหนังสือภายในกี่วัน เว้นระยะกี่วัน มีเงื่อนไขขอระยะเวลาทั้งหมด ถามว่าระยะเวลา ๑๕ วัน เราจะทำทันหรือไม่ เพราะยื่นญัตติก็ต้องยื่นก่อนวันประชุม

อย่างน้อย ๕ วัน ก็หายไปแล้ว ๕ วัน ผมว่าเราทำให้รอบคอบครบถ้วน แล้วจึงขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ จะดีกว่าหรือไม่ เพราะหากเปิดการประชุมสมัยวิสามัญเราจะทำได้รัดกุมมากกว่าในความเห็นของปลัดครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดสมัยประชุมไว้ แต่ทั้งนี้ทางผู้บริหารก็ได้ขอขยายระยะเวลาของสมัยประชุม ซึ่งหากเราขยายระยะเวลาไป แต่เอกสารโครงการยังไม่แล้วเสร็จ การขยายระยะเวลาไปอีก ๑๕ วัน อาจไม่ทัน ก็จะขอขยายอีก ตามระเบียบที่ผมได้ศึกษา ถ้าขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ถ้าประชุมไม่ทันก็ขอขยายเวลาได้อีก ๑๕ วัน หรือท่านนายกจะเอาอย่างไรครับ ถ้ากำหนดเวลาระยะเวลา ๑๕ วันจะทำเอกสารทันหรือไม่ หรือว่าจะขอเปิดวิสามัญ ก็ต้องขอเปิดวิสามัญต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านนายอำเภอต่อไป เชิญท่านนายกครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับขออนุญาตใช้สิทธิที่ท่านประธานให้ชี้แจงเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทำงาน สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่าน พร้อมจะดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้ผมได้เสนอญัตติด้วยวาจาขยายเวลาไปอีก ๑๕ วัน ถามว่าจะทันหรือไม่ ทันหรือไม่ทันหรือจะเปิดวิสามัญ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อำนาจของสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ที่อำนาจของประธานสภาเทศบาล จะพิจารณาบรรจุญัตตินี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม แล้วเสนออนุมัติหรือไม่ ส่วนความจำเป็น ความเร่งด่วน ถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเราก็มีจำกัด ก็เห็นศักยภาพ เร่งไปก็โอเวอร์ ถ้าปล่อยช้าแล้วก็ช้าจนตก ก็เห็นๆ กันอยู่ ก็พยายามที่จะเร่งพยายามที่ตามติดพนักงานทุกๆท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยความคิดอยู่ที่ว่าสภาจะเห็นสิ่งใดสมควรจะขอเปิด ๑๕ วัน ถ้า ๑๕ วันขอขยายได้อีกหรือไม่อยู่ที่สภา ถ้าไม่ทัน สภาไม่อนุมัติให้ขยาย ๑๕ วันจะเปิดวิสามัญ ผมก็จะขอเปิดวิสามัญให้เป็นไปตามระเบียบแค่นั้นเอง ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกท่านก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ดังนั้นการที่จะขอขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ หรือจะเปิดประชุม สมัยวิสามัญ ท่านสมาชิกสภาฯมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในการขยายเวลาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ โดยขยายระยะเวลาไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นการขอขยายนะครับไม่ใช่เปิดวิสามัญ เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ผมนายคมสันต์ เชื้อกุดรู ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องที่จะขอขยายในส่วนของโครงการที่กำลังจะดำเนินการ มี ๒๒ โครงการ ในส่วนของผมวันที่ ๑๐ ธันวาคม เอกสารของผมอาจจะเสร็จแต่ขั้นตอนอื่นผมไม่รู้ ผมบอกได้แต่ว่าวันที่ ๑๐ ธันวาคม เอกสารในส่วนของผมเสร็จครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลบึงสำโรง คณะผู้บริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านคะ ดิฉันนางปวีศา บุญประสิทธิ์ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่านสมาชิกประกอบการพิจารณาว่าจะขอขยายเวลาในครั้งนี้ออกไปหรือไม่ขอขยายหรือจะเปิดวิสามัญ ข้อมูลที่กองช่างให้เพิ่มเติมก็คือว่า กองช่างสามารถจัดทำเอกสารที่คณะผู้บริหารได้แจ้งต่อกองช่างว่ามีโครงการใดเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน แล้วท่านก็สามารถทำประมาณการแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ ๑๐ ธันวาคม เมื่อได้เอกสารจากกองช่างแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นงานของสำนักปลัด เป็นในส่วนของงานแผน คือจะเอางานที่กองช่างได้ประมาณการแล้ว เสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนพิจารณาร่างแผนฯ ที่จะเพิ่มเติมเพื่อนำมาจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้อย่างไร กรรมการจะประกอบด้วยท่านปลัดเป็นประธาน มีหัวหน้าสำนัก เป็นเลขานุการด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิด เมื่อกรรมการชุดนี้ได้ทำการร่างและพิจารณาโครงการที่ผ่านทางกองช่างมาแล้วเราก็จะมาดูรายละเอียดโครงการ แล้วเมื่อประชุมเสร็จจะส่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้อย่างไรต่อไปให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดที่สอง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบจะบอกว่าการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาเป็นสัดส่วนของประชาคม เป็นชุดที่สองที่จะพิจารณาอันนี้ยังไม่ได้เป็นการกำหนดวัน เป็นเพียงการลำดับห้วงเวลาเท่านั้นนะคะ มีขั้นตอนการจัดทำเอกสารอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันว่าจะใช้ดุลพินิจไปในแนวทางใด เมื่อคณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาโครงการแล้ว ประธานคณะกรรมการฯ ก็จะส่งโครงการมาให้ท่านนายกเทศมนตรีเพื่อประกาศใช้ เมื่อประกาศใช้แล้วเมื่อเราจะต้องเสนอเป็นญัตติเข้ามาในสภา เพื่อแจ้งให้สภาทราบ อาจจะเป็นระเบียบวาระ เสนอเพื่อทราบ แล้วถัดไปจึงจะเป็นระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม อีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือวงเงินที่จะใช้ในการจ่ายเงินสะสม ต้องเป็นไปตามระเบียบของการเงินฉบับใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการกันเงินไว้จำนวนหนึ่ง โดยกำหนดว่าเมื่อกันเป็นค่านี้นั้นตามระเบียบแล้ว ต้องกันให้ถึง ๕ ล้านบาท และส่วนที่เหลือหรือที่เกิน ๕ ล้านบาท สามารถนำไปดำเนินการจ่ายเงินสะสมได้ เพราะฉะนั้นรายงานการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญว่า ณ ปัจจุบันมีเงินสะสมเท่าไรมีการรายงานให้ผู้บริหารหรือรายงานให้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณทราบหรือยัง อันนี้คือขั้นตอนของการดำเนินงานที่จะขออนุญาตชี้แจง กับที่ประชุมสภาให้ทราบ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าขั้นตอนการทำเอกสารจัดทำแผน ฯ โครงการของกองช่างกลับเข้าสู่กระบวนการได้ตอนไหน และจะได้ไปกำหนดห้วงการประชุมทันหรือไม่ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าสำนักปลัด ที่อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอขยายเวลาสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณครับที่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก ถามว่าผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงว่าเอกสารจะเรียบร้อยในวันที่ ๑๐ ธันวาคม คือเรียบร้อยทั้ง ปร.๔ ปร.๕ ทุกอย่าง สามารถที่จะเสนอสภาได้ ท่านหัวหน้าสำนักปลัดก็ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของแผนฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ในความเข้าใจของผม ถามว่าระบบการ

ทำงาน ถ้าผมไม่ประสานไปยังกองช่าง กองคลัง มีเม็ดเงินเท่าไร สามารถที่จะทำได้หรือไม่ อาศัยระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผมก็ประมวลผลของผมเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก ด้วยความเคารพว่า โครงการที่เราจำเป็นจะต้องมีแผน เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม มีประมาณ ๕ - ๖ โครงการ ที่จะต้องดำเนินการก่อนวันที่ ๑๐ ธันวาคม กระบวนการของแผนจากวันนี้ ส่งคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๐ ธันวาคม ทันหรือไม่ มันไม่ได้ทั้ง ๒๐ กว่าโครงการ โครงการส่วนมากจะมีอยู่ในแผนแล้ว แต่จะมีการประมาณการ โครงการที่เสียหายจากอุทกภัยเพิ่มเติมที่ไม่มีในแผน ประมาณ ๖ โครงการเท่านั้น รายละเอียดที่จะจัดทำแผนล่วงหน้า ก็สามารถที่จะทำได้ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยืนยันเพื่อการตัดสินใจในการขอขยายเวลาของสภาขอเพิ่มเติมครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ท่านนายกฯ ท่านก็ได้แถลงเกี่ยวกับรายละเอียด ให้สมาชิกได้รับทราบ ก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าเราจะขยายระยะเวลาหรือเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติในการขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ออกไปอีก ๑๕ วันถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เข้าระเบียบวาระที่ ๗ ครับ มีท่านใดมีข้อเสนอที่จะผ่านสภาไปให้กับผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ฯ

นายสุรศักดิ์ พลพิศาล
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานที่เคารพและคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านครับผม นายสุรศักดิ์ พลพิศาล สมาชิกเทศบาลบึงสำโรงครับ ผมก็จะนำเสนอเรื่องที่ท่านนายกฯ ได้พูดไปเมื่อสักครู่ เรื่องอุทกภัย ในส่วนของผมก็มี ๒ เรื่อง ปีนี้น้ำท่วมแต่เสียหายน้อยเพราะว่าผมมองเห็นอยู่แล้วที่มันเสียหายน้อยเพราะว่ายังขาดการวางท่ออีก ๓ จุดครับ ในเส้นทางคลองเกษตร เปรียบเทียบกับเมื่อปี ๖๕ นั้น จะท่วมเยอะ เพราะอีก ๓ จุดนั้นไปขวางทางน้ำ อีกเส้นคือจากคลองเกษตรมานานางนม วันสา ไปละหานมวน้อย เส้นทางตอนนี้ยังจะแห้งก็ยังไม่แห้งการสัญจรก็ลำบากอยู่ จากปีที่แล้วซึ่งประธานได้อนุเคราะห์ไป ๑๐ รถ ตอนนั้นก็มีแต่น้ำเมื่อเปรียบเทียบกับที่ท่านอนุเคราะห์ไปแล้ว ปีนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ถึง ๘๐ % ครับ ก็ฝากท่านประธานในเส้นทางนี้ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะชนผลผลิตการเกษตรอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ขอฝากด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดอีกไหมครับในวาระอื่นๆ ครับ เชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายยงยุทธ คำประพันธ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน กระผม นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ครับ ก่อนที่ท่านสมาชิกเทศบาลท่านอื่นๆ จะเสนอ เรื่องในวาระอื่นๆ เบื้องต้นขอนำเรียนให้ทราบ ตามที่ท่านสมาชิกสภา ท่านสุรศักดิ์ฯ ได้เสนอมาในเรื่องขอเพิ่มท่อระบายน้ำคลองเกษตร ให้ข้อคิดอย่างนั้นะครับว่า ประเด็นก่อนหน้านั้นที่เราเสนอกัน มันมีระยะเวลา มันกระชั้นชิดครับ ถ้าจะต้องไปสำรวจใหม่ เพิ่มใหม่ เกรงว่าท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่านจะเพิ่มมาเรื่อยๆ มันไม่จบนะครับ งบประมาณเรามีประมาณเท่านี้เอาที่สำรวจมาแล้ว เอาให้ได้ตามเวลาครับ ส่วนที่ท่านที่จะเสนออื่นๆ เส้นทางอื่น ไม่ว่าจะ เป็นถนนหนทาง แหล่งน้ำ ว่าท่อ แก้ไขปัญหา รับฟังเพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป เพื่อการจัดทำแผนเอาไว้ล่วงหน้า เพราะว่าดูระเบียบการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องครับ ในปีนี้สภาได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมอีกรอบ พยายามที่จะทำแผน ขยายเวลา ทำโครงการมาให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ขอดตามโครงการแค่นี้ครับ ทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกเทศบาล ส่วนอื่นๆที่ท่านสมาชิกสภาจะเสนอมาถ้ามีโอกาส อาจจะไปจ่ายเงินสะสมรอบที่สาม ถ้ามีงบประมาณนะครับ แต่ยังไงก็ต้องรับฟังเพื่อที่จะได้ไปสำรวจประมาณการลงแผนเอาไว้ละครับ แต่ที่สำคัญ ถามว่าสาเหตุที่เกิดความล่าช้าในปัจจุบัน คือตอนไปสำรวจเป็นสภาพหนึ่ง ตอนภัยแล้งเป็นสภาพหนึ่ง ตอนท่วมสภาพหนึ่ง และเกิดความเสียหายเพิ่ม เราก็ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม นั่นคือสาเหตุที่เกิดความล่าช้า และพื้นที่ของเราส่วนมากเป็นที่ลุ่มน้ำ น้ำจะลดช้าทำให้ไม่สามารถเดินทางด้วยจักรยานยนต์ไป-มาไม่ได้ นอกจากการเดิน เราต้องรายงานเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล นี่ก็เกิดความล่าช้าอีกส่วนหนึ่ง ก็ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่านนะครับ เรื่องที่ท่านเสนอมา จะรับฟังและทำข้อมูลเพื่อดำเนินการในครั้งต่อไปครับ ขอเสนอในวาระอื่นๆ นะครับ ฝากไปถึงคนที่รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ถามว่าจะเข้าปีที่สาม ของผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลชุดนี้ ขอฝากหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าช่วยไปดูระเบียบขอใช้ดินในที่สาธารณะ เพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ เอาให้ชัดเจน ที่ในบึง ที่ในห้วย ในคลอง ที่สาธารณะ เราสามารถที่จะขุดใช้ดิน ในงบประมาณน้อยที่สุดนะครับ ตามระเบียบที่บอกมาและตามที่ได้สอบถามหลายๆด้านนะครับ แต่มันก็ไม่ชัดเจน ว่าสามารถที่จะใช้ดินที่สาธารณะได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นตอนทำอะไร ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูเรื่องขอใช้ดินในที่สาธารณะ ว่าทำอะไร เราจะได้ทำได้ถูกครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิน การขุดลอกดิน แลกน้ำ น้ำแลกดิน เอาดินออกเราก็ได้น้ำ โดยไม่ต้องเสียค่าขุดลอก เราก็ได้ประโยชน์ ท้องถิ่นอื่นเขาก็ทำ ยกตัวอย่างครับ ดินที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ขุดมากองไว้ อันดับแรก สอบถามทางท้องถิ่นอำเภอ เราจะใช้ดินได้อย่างไร ท่านก็ตอบมาว่าให้ไปขอหน่วยงานที่ทำการขุดลอก ผมก็ไปถามทางต้นสังกัดที่ขุดลอก คือสำนักงานทรัพยากรน้ำ เขาก็แนะนำบอกว่าโครงการที่เขาทำเขามอบหมายให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลที่สาธารณะเป็นอำนาจของท้องถิ่นสามารถใช้ได้เลยแต่เขาแนะนำว่าป้องกัน ปปช. ป้องกันผู้ร้องเรียนให้ทำหนังสือประชาคม ประชาคม ต้องการให้ยึดตรงนี้ไปทำประโยชน์ตรงนั้น กันตัวเองไว้ แต่ว่าในระเบียบผมถามย้ำเลยครับว่าท้องถิ่นต้องทำหนังสือไปขอทรัพยากรน้ำใหม่ที่ดินขุดลอกกองไว้ เขาบอกว่าไม่ต้องนะครับทำประชาคมใช้ได้เลย ผมก็เลยไม่มั่นใจ ถามท้องถิ่น ท้องถิ่นก็บอกถามหน่วยงานที่ขุดลอกหน่วยงานที่ขุดก็บอกใช้ได้เลย บอกว่าใช้ได้แบบไหนก็ยังไม่มั่นใจ ประเด็นที่หนึ่งฝากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ ประเด็นที่สอง การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง ยกตัวอย่าง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้การขุดก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเขตหนึ่ง แต่ขออนุญาตใช้ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน น.ส.ล. จะใช้อย่างไรในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ก็ขอฝากไว้ในวาระอื่นๆด้วยนะครับ เรื่องการขอใช้ดิน การขอใช้ที่ดินสาธารณะ การขอใช้ประโยชน์จากที่ดินในการขุดลอก ข้อเสนอทำเยน

ครับ ขอถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เคยเห็นเอกสารจากสำนักงานที่ดินบัวใหญ่ ให้มอบหมายให้ทาง กองช่างทางประสานผู้ที่เกี่ยวข้องรอบแนวเขตไปชี้แนวเขตยังไม่คืบหน้าจริงๆแล้วดำเนินการ มาตั้งแต่ชุดผู้บริหารครั้งที่แล้ว ผมก็เคยเห็นผ่านๆ ว่าเคยชำระค่ารังวัดผ่านไป แล้วอยู่ที่ ขั้นตอนการนัดให้มารังวัด หรือขั้นตอนไหน จะดำเนินการอย่างไร ผมก็ไม่เข้าใจ ทุกอย่างไม่มี ความคืบหน้า เกรงว่าจะตกหล่น ลำช้า การปฏิบัติงานปล่อยปะละเลยใหม่ ก็พยายามที่จะ หาทางออกช่วยกันนะครับ ขอฝากด้วยนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ เป็นห่วง ในฐานะผู้บริหาร ขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดอีกไหมครับในวาระอื่นๆ ครับ เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายคมสันต์ เชื้อกุดดู ผู้อำนวยการกองช่าง ขอ อนุญาตตอบในส่วนของการชี้แนวเขตที่ดินครับ คือ เริ่มต้น ตามคำสั่งให้ผมรับผิดชอบครับ ผมได้สำรวจและประสานที่ดิน แรกๆ ได้แจ้งมาให้ผู้ที่มีแนวเขตติดบึงสำโรงต้องนำส่งรายชื่อ พร้อมที่อยู่ทุกคน ผมก็ได้สำรวจกับท่านกำนัน ท่านผู้นำ ได้รายชื่อประมาณ ๓๔ ราย ก็เลยไป ส่ง สุดท้ายก็มีการสอบถามเพิ่ม ผมก็เลยเอาเฉพาะที่มีชื่อได้ประมาณ ๕๐ ราย ก็ได้ประสาน กับกำนัน สราวุธ ชนะพาล และได้ นำส่งรายชื่อให้ที่ดิน จนทั้งช่วงยาวมายังไม่ได้ติดต่อกับ สำนักงานที่ดิน เพื่อขอรังวัดอีกทีหนึ่งครับ ขอนำเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพ ผม นายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาลครับ ตามที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมเรื่องการขอใช้ที่ดินนะครับ การขอใช้ ที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องเป็นไปตาม มาตรา ๙ ของ พรบ.ที่ดิน การขอใช้ที่ดิน เป็น การขอใช้ชั่วคราว วัตถุประสงค์ รายการก่อสร้างทุกอย่าง มีเงื่อนไข ซึ่งขอใช้ยากมาก การยื่น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เราจะติดตามเอา ครับ คือถ้าท่านอยากได้ท่านก็ต้องไปตามกัน ติดขัด ตรงไหนท่านต้องแก้ตรงนั้นครับ เรื่องที่สอง เรื่องการใช้ดิน ดินที่เราขุดออกมาแล้วจากการขุด ลอกห้วย หนอง คลอง บึง ครับ ที่บึงสำโรง สำนักสิ่งแวดล้อมเขามาขุดลอก เขาก็สต็อกดินไว้ แล้วเขาก็ส่งมอบให้แล้วครับ คนเซ็นรับมอบคือ นายกพะเยาว์ ฯ เมื่อส่งมอบดินให้เราดูแล เราจะเอาไปถมที่สาธารณะ เราต้องประชาคม อย่างที่นายกพูด คือประชาชนต้องการดินก็คว เราเบิกไปเท่านั้นครับ แล้วเอกสารในการตรวจสอบ เวลา สตง. หรือ ปปช. เขามาตรวจ เขาก็ตรวจสอบเอกสารประชาคม ประชาชนต้องการเท่าไร เราเบิกไปเท่านั้น ตรวจสอบถูกต้อง ก็จบครับ เรื่องดินแลงน้ำก็ให้ผู้รับจ้างมาขุดฟรี โดยเราเองได้น้ำ แต่ต้องทำเรื่องเยอะ อยู่ที่ เราพร้อมจะทำไหม ก็ขอนำเรียนไว้เท่านั้นครับ ส่วนเรื่องที่ดิน นสล. บึงสำโรง นิติกรได้ไป ตามเรื่องแล้วครับ ก็ขออนุญาตท่านประธานครับ

นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาทุกท่านคะ ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ นิติกรปฏิบัติกรคะ สำหรับเรื่องของที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ขอใช้ที่สาธารณะ ตอนนี้อยู่ได้รวบรวมเอกสารมาแล้ว ทั้งได้รับความร่วมมือจากกองช่าง ที่ทำแผนที่ชี้ปัก

อีกทั้ง มีการประชามคมครั้งล่าสุดแล้ว มีการส่งหนังสือก่อนหน้าแล้ว แต่เอกสารบางส่วนยังไม่ครบ ก็เลยได้ตีกลับมา ซึ่งตอนนี้กำลังจัดทำรวบรวมเอกสารนำส่งไปที่ดินบัวใหญ่ อีกรอบคะ ส่วนเรื่องของที่รังวัดที่บึงสำโรง ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานการรังวัด ตอนนี้กำลังประสานผู้นำหมู่บ้าน ประสานกำนัน ประสานรายชื่อที่มีที่ข้างเคียง เพื่อดำเนินการรังวัดคะ ขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีท่านใดอีกไหมครับ ทางด้านสภา คณะผู้บริหารมีไหมครับทางด้านผู้นำชุมชนมีไหมครับผู้ช่วย ๒ ท่าน ท่านผู้ใหญ่ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ ขอปิดประชุมครับ ผมก็จะบันทึกการประชุมซึ่งมีเครื่องบันทึก แล้วก็ผู้บันทึกการประชุมอย่างท่านปลัดนะครับ ท่านก็ได้ติการแก้ไขก็ถือว่าถ้าเราไม่ทำตามระเบียบก็คงไม่สะดวก ซึ่งการบันทึกการประชุมก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครับ เชิญ ท่าน สท.สมพร อุ่นใจ ครับ เอนิดเดียวนะครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน ดิฉันนางสมพร อุ่นใจ ดิฉันก็ขอสัณนิทหายนะคะ ดิฉันก็นึกขึ้นได้นะคะ ท่านประธานว่าจะเอาเครื่องบันทึกเสียงใช้ไหมคะ เครื่องบันทึกเสียงไว้เวลาประชุมแต่ในระเบียบนะคะท่านประธานไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกถ้อยคำถ้าเอาทุกถ้อยคำก็คงไม่ไหวเอาเฉพาะแค่ คำที่เป็นสาระ ระเบียบนี้ที่คงจะได้อ่านกันทุกคนทุกท่าน จะให้แกะทุกคำพูดคงไม่ใช่คะสมมุติว่า ท่านปลัดสุริยา ลูกขึ้นพูด ผมให้ทำแต่ว่าในที่ประชุมผมไม่ให้ทำอย่างนี้ถึงจะเป็นการผิด เพราะฉะนั้น ในการรายงานการประชุมไม่ใช่ว่าผิดนิดหน่อยก็จะเก็บมาเป็นสาระ มันก็ไม่ถูกนะคะการพิมพ์จะให้พวกเราดูทุกถ้อยคำ พวกเราก็ดูทุกถ้อยคำ ผิด ประชุม ลืมสระอู๊ก็ให้เติม แต่ว่าอันที่เป็นสาระจริงจริงขอให้อยู่ในระเบียบในวาระการประชุมไม่ใช่ว่าจะเอาละเอียดยิบเรื่องรายงานการประชุมดิฉันอยากจะให้ละเอียดในเรื่องที่ผู้บริหารสั่งงานมากกว่านะคะ ขอให้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำไปแล้วหยุดชะงักไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะ ก็ขอฝากด้วย และเบี้ยของผู้ตรวจรายงานการประชุม ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง เขาจะมีระเบียบให้เบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานนะคะ แต่ก็ไม่ทำกันสมาชิกจบบอะไรคะ ท่านประธาน จบ ป.๔ คะ ถ้าจะให้สมาชิกเข้ามาทำรายงานหรือเข้ามาทำทุกอย่างทำไม่ได้หรอกคะบอกเลย ทำไม่ได้ ถ้าสมาชิกทุกท่านทำคอมเป็นทุกท่าน พวกเราไม่ต้องจ้างหรอกคะ ไม่ต้องจ้างเลย พวกคุณก็ไปทำงานใหม่ทำ ส.ท. จะทำเองใช้ไหมคะ ก็ต้องช่วยดูแลกันบ้าง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ก็อยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนไม่เป็นคะไม่มี พอเสร็จปุ๊บท่านก็จะทำเบี้ยของคณะกรรมการออกมาทันทีไม่ใช่ว่ามีแต่ของคณะกรรมการตรวจรายงานนะคะ เบี้ยของคณะกรรมการแผนมีทุกอย่างในระเบียบแต่ท่านก็ไม่เคยดูแลของคณะกรรมการ แต่ของพวกท่านมีหมดทุกอย่าง จะค่าอะไร ๆ ก็มาอยู่ในระเบียบของเทศบาลหมด ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าให้ดูแลในส่วนของสมาชิกด้วย ในส่วนของสภา การที่จะให้เลขามาทำ ไม่ใช่หรอกคะ เขาไม่มีระเบียบบอกว่าให้จบ ปวช. ปวส. ปริญญาถึงมาเป็น ส.ท. ได้ เขาจบ ป.๔ เพราะฉะนั้นพนักงานทุกคนควรตระหนักส่วนนี้ด้วย เขาให้สิทธิมาดูแล พวกคุณจะใช้จ่ายกันอย่างไง ใช้จ่ายแบบไหน ใช้ส่วนที่ถูกต้องไหมส่วนไหนเยอะส่วนไหนน้อย ประชาชนได้รับผลประโยชน์ มากน้อยแค่ไหน นี่คือหัวใจของเราที่เข้ามา เรื่องงานที่ท่านนายกเทศมนตรีที่สั่งไว้ทำให้รับผิดชอบกรุณาต่อยอดด้วย ต้องทำอย่างไรต้องไปอย่างไรให้ต่อเนื่องด้วย ดิฉันก็ไม่มีอะไรมาคะ ดิฉันก็ขอฝากแค่นี้คะ ขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้วันนะครับ ในการจดบันทึกการประชุม บางสิ่งบางอย่าง ทางเลขาก็อาจจะเกิดจากการบันทึกเสียงไม่ชัดเจน ให้เกิดความผิดพลาดในการจดยานการประชุมนะครับ ในนามประธานสภาต้องขอโทษแทน ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อจะทำให้ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่าง

ถือว่าเราทำงานร่วมกันมา ๒ ปีเศษ ก็มีการผิดพลาดบ้าง ก็ต้องขอโทษ ก็ขอบคุณ ทุกส่วน
ครับ

นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ
นิติกร

ขออนุญาตท่านประธานและคณะผู้บริหารสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉัน
ขอชี้แจงเรื่องเบี้ยการประชุม เนื่องด้วยตอนนี้นิติกรก็มีงานในหน้าที่และงานอื่นๆ เยอะ
พอสมควรคะ ทั้งงานสอบข้อเท็จจริง เพราะว่าการสอบข้อเท็จจริง ก็ต้องมีการจัดทำ
รายงานการประชุมเหมือนกันคะ ส่วนในการช่วยเหลืองานกิจการสภาจะบอกว่าผิดพลาดใน
การช่วยจัดทำรายงานการประชุมสภา และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมก็ได้คะ เพราะอาจไม่มีเวลามากพอที่จะช่วยดูได้อย่างรอบคอบ อย่างเช่นช่วงที่
ท่านเลขานุการสภาทำรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการฯ
เข้ามาตรวจรายงานการประชุม ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกัน ต้องออกไปสอบข้อเท็จจริง ทำให้
การประชุมกันต่างๆ นานา อาจผิดพลาด แต่ก็พยายามเต็มที่คะ แล้วในส่วนรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านเลขานุการสภาที่มาช่วยพิมพ์
รายงาน ก็ช่วยกันขัดเกลาเรื่อย ๆ คะ ก็เสร็จเรียบร้อย แล้วก็รอให้คณะกรรมการเข้ามาเช่น
ตั้งแต่วันอังคาร ก่อนที่จะหมดปีงบประมาณ ๓ วัน ก็เรียกมาเซ็นเอกสารเรื่อย ๆ จนวัน
สุดท้ายที่จะหมดปีงบประมาณก็ยังฝากพี่ธุรการให้ช่วยดูว่าคณะกรรมการฯ ได้เข้ามาครบ
หรือไม่ ช่วยเป็นธุระให้หน่อย แต่ก็ยังไม่ครบจนไม่สามารถเบิกได้ ถ้าคณะกรรมการฯ เช่น
เอกสารครบก็เบิกได้ก็ขอชี้แจงในประเด็นนี้คะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญหัวหน้า สำนักปลัด ครับ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เมื่อสักครู่นี้ยื่นคำขาดเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการแผน ต้องทำความเข้าใจ
เข้าใจแบบนี้คะ ทุกท่านใครที่เป็นคณะกรรมการแผนบ้าง ระเบียบมันยังไม่มีการรองรับ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทั้งสามชุด กรรมการแผนจะประกอบด้วย ชุดที่
๑ คณะกรรมการสนับสนุน จะมีท่านปลัดเป็นประธาน ในคณะกรรมการชุดนี้ และก็จะจะมี
ประชาคมเข้ามาด้วย ซึ่งน่าจะมีท่านผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย นี่คือชุดที่ ๑ ของ
คณะกรรมการแผน ชุดที่ ๒ คือคณะกรรมการพัฒนา จะมีท่านนายกเป็นประธาน มีคณะ
ผู้บริหารเป็นรองประธาน และมีสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก มีหัวหน้าส่วนราชการที่นายก
คัดเลือก มีประชาคมที่คัดเลือกเข้ามา นี่คือชุดที่ ๒ นะคะ ชุดที่ ๓ คือคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน ซึ่งกำลังจะดำเนินการติดตามประเมินผลแผนในรอบปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบ รวมทั้งรายงานต่อสภา คณะกรรมการการ
ติดตามและประเมินผลแผน จะมี หมอฐานิส สมนึก เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่
คัดเลือกกันเอง ๒ คน จะมีผู้นำหรือตัวแทนประชาชนเข้าร่วม เป็นกรรมการ ถ้าจำไม่ผิดจะมี
ท่านเลขาสภาเป็นคณะกรรมการในชุดกรรมการติดตามและประเมินผลด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นท่านเลขาสภาจะมีในส่วนร่วมกับคณะกรรมการกรรมการติดตามและ
ประเมินผลและคณะกรรมการพัฒนาด้วย ตอนนี้อย่างติดตามเกือบจะ ๘๐% แล้วในการ
ติดตามการใช้งบประมาณต่างๆ ใจเราเองในนามผู้ปฏิบัติ อยากให้ได้คำตอบแทนมาก
เพราะว่า ยกตัวอย่างการประชุมครั้งหนึ่งค่าน้ำมันรถมาเราก็เบิกไม่ได้จริงๆ อยากให้เบิกได้
ถ้าท่านสามารถสะท้อนเสียงการเบิกค่าตอบแทนไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถึงกระทรวงมหาดไทยได้ จะขอบคุณมากมากคะ ก็เห็นใจทุกท่านที่มาร่วมประชุม คณะกรรมการแผนเป็นอย่างดี ก็ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเบื้องต้นก่อนเท่านั้นคะ
ขอบคุณคะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านปลัดครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายสุรียา หาญจิตร ปลัดเทศบาล อย่างที่ท่านบอกว่าการจดยางงานการประชุมให้จดในสาระสำคัญ การที่ผมอภิปรายไปเมื่อเช้าก็คือ สาระสำคัญ ผมอธิบายระเบียบไปไม่มีในรายงานการประชุมเลย แล้วการที่ทางสมาชิกได้ พุดจาพาดพิงพุดจาเสียดสีและคำไม่สุภาพต่างๆก็ไม่ปรากฏในรายงานการประชุมเลยนะครับ การตบโตะเปรี้ยงปร้าง บอกเอาระเบิดตกลง จากนี้ก็ไม่ต้องทำแล้ว ก็ไม่มีในรายงานการประชุมเลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ผมถามท่านหน่อยเถอะ ถ้าท่านประธานไม่ควบคุมการประชุมสภาให้เป็นไปตามระเบียบจะเกิดอะไรขึ้น จะวุ่นวายต่อไปไหม ก็นี่ละครับ ผมถึงบอกว่าให้เป็นไปตามระเบียบให้อ่านระเบียบนะครับ ผมจะพุดตลอดเวลาการทำงานมันเกี่ยวข้องกับระเบียบหลายตัว วิธีการงบประมาณระเบียบแผนการประชุมสภากับการเบิกจ่ายนะครับ และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะมี พรบ.ควบคุมการก่อสร้าง การขุดดินถมดินทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับนะครับ ก่อนที่ท่านจะอภิปราย ผมก็บอกแล้วว่าให้ท่านไปศึกษาอ่านระเบียบให้ เข้าใจทางเจ้าหน้าที่เราพร้อมจะให้คำอธิบายแก่พวกท่าน ถ้าท่านติดใจสงสัยตรงนี้เขาอธิบาย ยังไง เราพร้อมนะครับผมก็พุดอย่างนี้นะครับที่นี้ตลอดเวลาที่พุดก็มาระเบิดอารมณ์เอาสภา เป็นที่ระบายอารมณ์แค่นั้นเองละครับ พอพุดจบแล้วก็ไปสำนึกได้ ถ้าผิดระเบียบท่านก็ต้อง บันทึกลงในรายงานการประชุมถ้าอย่างนั้นสภาแห่งนี้จะมีมาตรฐานตรงไหนครับ ใครอยากจะ พุดอะไรก็พุดได้ ก็รายงานการประชุมไม่มี เป็นพยานในศาลได้ไหมก็เราบอกตรงนี้เป็นอย่างนี้ เอาศาลขอตุลาการ ไม่มีนี่ใจครับ แล้วการจดยางงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ ก็เป็นการ ทำเอกสารทางราชการอันเป็นเท็จ มาตรา ๑๖๑ นะครับ พออันที่สองในรายงานการประชุม เป็นเท็จ มาตรา ๑๖๒ นะครับ รวมไปถึงเจ้าพนักงานปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบ ๑๕๗ อีก เห็นไหมครับ ผมถึงต้องบอกว่าให้เราทำซะ ให้มันถูกต้องนะครับ ถ้านี่คือการแก้ ทั้งหลายที่เขาอยากให้บันทึกในรายงานการประชุมอะไรที่ไม่สมควรพุดก็ไม่ต้องพุด เท่า นั้นเองก็ไม่ต้องบันทึก อะไรที่เป็นสาระสำคัญก็ค่อยบันทึก แยกแยะให้ออกคำว่าญัตติ ญัตติ มันมีก็ญัตติ มันมีระเบียบข้อไหน ถ้าท่านไปตัดต่อข้อความซึ่งมันไม่ได้ใจความผมจึงลุกขึ้นมา ทักท้วงท่านก็ให้ท่านเอาไปแก้ไขซะ ให้มันถูกต้องไปถอดเทปรายงานการประชุมช่วยกันฟัง เขาพุดว่าอย่างนี้ เขาพุดว่าอย่างนั้น เอาสาระสำคัญนั้นละครับ ระเบียบคือสาระสำคัญท่าน ประธานครับขอบคุณครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับเชิญ สท. สมพร ฯ ครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน ขอขอบคุณท่านปลัดนะคะที่ให้ความรู้ นี้ก็รู้คะไม่ใช่ไม่รู้ ท่านก็ไม่เคยพุด สุภาพในที่ประชุมเหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยพุดคำที่ท่านปลัดพุดมาเลยไม่ว่าจะพุดกับเด็กหรือ พุดกับใครดิฉันได้ยินหมดนะคะ ไม่ใช่ไม่ได้ยิน ท่านปลัดก็สุภาพขนาดนั้น ก็ไม่มีมารยาท เหมือนกันแต่ดิฉัน พุดถึงการประชุม พุดถึงวาระระเบียบประชุมนะคะท่านไม่ใช่พุดเรื่องอื่น

ท่านก็พูดถูก ดิฉันก็ต้องพูดถูก แต่ว่าถูกแบบไหน ไม่ใช่เอาทุกคำพูด ดิฉันจะขอเสนอคำสุดท้ายว่า ขอให้ท่านปลัดเอาพนักงานที่พิมพ์ไม่ตก ไม่ผิด เข้ามารับผิดชอบ ให้สภาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญครับท่านปลัด

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออีกรอบนะครับ หน้าที่เลขาสภาต้องทำอย่างไรครับ หน้าที่เลขาสภา หน้าที่ของกรรมการตรวจรายงานการประชุมต้องทำไปบ้างท่านไปดูหน้าที่ หน้าที่ของ สมาชิกสภาเทศบาล ทำอะไรบ้างท่านต้องไปดูหน้าที่ ท่านมีเลขาอีกคนไหมครับ ไม่มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในงานส่วนนี้ตรงนี้เลย ที่น้องน้องเขามาช่วยคือเขามีน้ำใจ มาช่วยท่าน ไม่มีคำสั่งครับ นายก็ไม่ได้แต่งตั้งใครมาช่วยสภา ก็นี้ไงครับที่เราทำงาน แต่ละคนก็มีงาน มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำ แต่เขามีน้ำใจมาช่วยท่านในการทำงาน เราก็บอก อะไรที่มันผิดมันถูกให้มาแก้ไข ผมก็บอกเลขาสภาไปนั่งตรงนั้นมาช่วยเขาทำ อะไรที่มันผิดก็ปรึกษาหารือเขาได้ รายงานก็ดูกันอยู่แล้ว ก็ช่วยกันอย่างนี้ ไม่ใช่ที่เราไม่ช่วย เราช่วยแต่งงาน ในหน้าที่เรา เราก็มีงานของเราไม่ใช่เราปล่อยสภาทิ้ง ท่านอาสาเข้ามาเองไม่ใช่หรือมีใครเอา ปีนมาจี้หัวท่านให้ท่านมาสมัครเป็น สท. ไหมครับ สภาเสนอให้ท่านเข้ามาทำงานท่านต้องทำ หน้าที่ของท่าน ท่านจะมาฟาดหัวฟาดหางไม่ได้หรอก แล้วไอ้คำว่าที่ผมพูดไม่สุภาพในสภา ผมไม่รู้ว่ามีผมพูดไม่สุภาพตรงไหน มีแต่ท่านที่พูดหางจุกปากวันนี้นี่ท่านพูดมีก็หางครับมีหางสัก หางก่อนหน้านี้ท่านพูดไม่รู้ก็หาง ก็นี้ไงครับผมถึงบอกมันเป็นสาระสำคัญทั้งสิ้นมันเป็นการ ประชุมแต่มันเป็นคำพูดที่ผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา นี้ไงครับผมถึงบอก ส่วนเรื่อง ส่วนตัวที่จะพูดกันนั้นมันเป็นการปฏิบัติในเรื่องส่วนตัว แต่เรื่องสภามันเป็นคนละเรื่องกัน ขอบคุณมากครับท่านประธาน

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ให้ถอนคำว่าป็นจี้หัวเลยท่านประธาน

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ครับเชิญท่านประธานวินิจฉัยเลยครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับถือว่าเราอยู่ในวาระอื่น ๆ ก็คงไม่มีอะไรที่ว่าเป็นการแก้ไขใช้ไหมครับ วาระอื่นๆ นี้ใครจะเสนออะไรก็ให้อยู่ในของสภา เราก็จะมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการบันทึกก็อยากให้ทุก ส่วน เจ้าหน้าที่ สมาชิก รวมทั้งท่านเลขานุการสภานะครับ เพราะว่าบางครั้งมันอาจมาศึกษา คอมพิวเตอร์อย่างนี้ครับ ผมก็เลยว่าจะขอโทษในที่ประชุมสภาแทนเลขานุการสภา แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เป็นระเบียบให้ดีขึ้นนะครับ การผิดพลาดมันก็มี คนที่ไม่ผิดคือคนที่ไม่ทำ อะไรเลย ดังนั้น เรามาแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่ที่เราจะมาทำปัญหาของเราให้แตกแยกนะครับ จึงอยากให้ทุกส่วนทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งสมาชิกที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจวาระ การประชุม และทุกกรรมการนะครับ ก็อยากให้ช่วยกันศึกษาร่วมกัน ก็อยากฝากว่าการเบิก เบี้ยวาระการประชุมเราจะทำไปแต่ละงวด เราก็ทำไปเลยไม่ใช่จะไปรวมครั้งเดียวสิ้นปี

บางครั้งถ้าจะสิ้นปีก็ประมาณเดือนกันยายน ถ้าจะทำเอกสารอาจไม่ครบ ท่านปลัดมีความ
ชี้แนะอะไรไหมครับ

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

ขอบพระคุณครับท่านประธาน คือเรื่องการเบิกจ่ายของคณะกรรมการอยู่ที่ว่ารายงาน
การประชุมเสร็จไหม เมื่อมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสร็จแล้ว ก็ทำเรื่องเบิกได้ ที่ผ่านมารายงานการประชุมไม่เสร็จมันถึงเบิกไม่ได้ พอถึงเวลาจะ
เบิกคณะกรรมการก็มาเซ็นไม่ครบนี้ไงครับ แล้วก็นั้นเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณถ้าเป็น
เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ก็เบิกต่อไปได้เลยครับ นี่มันเป็นเดือนสุดท้าย เป็นวัน
สุดท้ายของปีงบประมาณ คือ ๓๐ กันยายน มันอยู่ตรงนั้นครับ ถ้าเป็นเดือนอื่นไม่มีปัญหา
สมัยอื่นๆ นะครับ เพราะงบประมาณมีปีไหนก็ใช้ในป็นั้น มันผิดตรงนั้นครับ ๓ งวด ๔ งวด
เบิกทีเดียวก็ได้ถ้าไม่ปิดงบประมาณก็ขอบพระคุณมากครับ

นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านที่ได้ยินคณะกรรมการตรวจรายงานก็ให้ท่านเลขานุการถ้าเรารับรองวาระการ
ประชุมถูกต้องนะครับ สมมุตินะครับ อย่างวันนี้วาระการประชุมไม่ถูกต้อง เราก็ขอรับรอง
เอาไว้การประชุมครั้งต่อไป อันนี้เราก็เบิกไม่ได้ ถ้าเรารับรองวาระการประชุมเสร็จแล้ว ฝ่าย
ท่านเลขาก็ทำเรื่องในการเบิกได้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือว่าในการ
รับรองการประชุมถ้ามีแปรรูปคดีคือการราย รับรายจ่ายในเดือนสิงหาคมนะครับ
คณะกรรมการแปรรูปคดี ก็มี ก็อยากให้ออกได้ ดังนั้น ถ้าเราตรวจวาระการประชุมเสร็จ ท่าน
เลขาก็ทำรายการเบิกจ่ายได้เลยนะครับ ก็คงจะรับทราบกันนะครับ ครับในการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ ก็ถือว่าทุกท่านเสนอได้เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่บึงสำโรงของเราในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุม ทั้งผู้นำ
ท้องถิ่นที่ได้เข้ามานะครับ ก็ถือว่าการประชุมครั้งนี้ก็ไม่มีอาหาร ก็ว่าการประชุมไม่ถึงเที่ยงหรือ
ว่าจะกินยังไงปิดประชุมค่อยคุยกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ผมขอปิดการประชุม
ครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางปราณี จุมไชย)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)



รองประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาริฉัตร โปรบโยคสูง)

(นางพิกุล เรือนไทย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางนิตยา หลินศรี)

(นางสาวสุภัทสร ศรีเมืองคุณ)

ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2567.....

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ วงศ์ศักดิ์)

ประธานสภาเทศบาล